

UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4057/SGDDĐT-VP

*Cần Thơ, ngày 13 tháng 12 năm 2023*

V/v giải quyết ý kiến, kiến nghị  
của cử tri trước kỳ họp thứ 13  
Hội đồng nhân dân thành phố

Kính gửi:

- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố;
- Ủy ban nhân dân thành phố;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.

Thực hiện Công văn số 4993/UBND-TH ngày 05 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 13 của Hội đồng nhân dân thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo nội dung giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri như sau:

**1. Cử tri quận thành phố tiếp tục kiến nghị ngành chức năng quan tâm rà soát, thống nhất chọn một bộ sách cùng một môn học của một khối lớp học trong một cơ sở giáo dục có thể sử dụng nhiều năm, tránh tình trạng chọn nhiều loại sách giáo khoa khác nhau, nhằm tránh gây lãng phí, tốn kém cho phụ huynh**

Căn cứ theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và Luật Giáo dục năm 2019: “Sách giáo khoa cụ thể hóa các yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông về nội dung giáo dục, yêu cầu về phẩm chất và năng lực học sinh; định hướng về phương pháp giáo dục và cách thức kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục. Thực hiện xã hội hóa biên soạn sách giáo khoa; có một số sách giáo khoa cho mỗi môn học.”. Có 01 chương trình giáo dục phổ thông thống nhất dùng chung toàn quốc; sách giáo khoa được xem là tài liệu triển khai cụ thể chương trình giáo dục phổ thông. Do đó, sẽ có nhiều hơn 01 sách giáo khoa cho mỗi môn học. Sách giáo khoa được các đơn vị biên soạn, Hội đồng quốc gia thẩm định và Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt theo các quy định của pháp luật. UBND thành phố quyết định việc lựa chọn sách giáo khoa sử dụng ổn định trong cơ sở giáo dục phổ thông trên cơ sở đề xuất lựa chọn sách giáo khoa của các cơ sở giáo dục. Mỗi cơ sở giáo dục lựa chọn sách giáo khoa phải thuộc danh mục được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, đảm bảo mỗi môn học, hoạt động giáo dục lựa chọn 01 đầu sách giáo khoa. Vì vậy, trong một cơ sở giáo dục, đối với mỗi môn học chỉ sử dụng 01 sách giáo khoa. Tại Điều 2 Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT quy định nguyên tắc lựa chọn sách giáo khoa trong toàn thành phố (tỉnh): “Mỗi môn học, hoạt động giáo dục ở một khối lớp lựa chọn một hoặc một số sách giáo khoa”. Việc chọn nhiều sách giáo khoa cho mỗi môn học, hoạt động giáo dục để sử dụng trong toàn thành phố hoàn toàn bảo đảm tính pháp lý, mặt khác sẽ rất hữu ích và phù hợp với thực tế vì giáo viên, học sinh có nhiều tài liệu tham khảo, học

được những tinh hoa của các bộ sách và làm phong phú thêm kho học liệu khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông.

Hiện tại, sách giáo khoa đang được sử dụng nhiều lần, nhiều thế hệ học sinh. Học sinh học trước có thể để lại sách giáo khoa cho học sinh khóa sau học bình thường. Để thực hành tiết kiệm, tránh lãng phí trong việc sử dụng sách giáo khoa, ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố đã tổ chức triển khai thực hiện những nội dung như sau:

- Tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ sách giáo khoa, thiết bị dạy học cho cơ sở giáo dục phổ thông và học sinh, đồng thời tuyên truyền, xây dựng ý thức giữ gìn sách giáo khoa để sử dụng lâu dài.

- Bố trí nguồn kinh phí hợp lý để mua sách giáo khoa cho các thư viện trường học, tổ chức cho học sinh mượn sách giáo khoa để học tập; vận động học sinh quyền góp, ủng hộ sách giáo khoa cũ vào thư viện để học sinh các lớp sau tiếp tục được mượn và sử dụng.

- Tổ chức kiểm tra lựa chọn, cung ứng và sử dụng hiệu quả, thực hành tiết kiệm đối với sách giáo khoa phổ thông; có điều chỉnh, uốn nắn kịp thời đối với các địa phương thực hiện chưa đúng chủ trương chung.

## **2. Cử tri quận Ninh Kiều, quận Thốt Nốt, huyện Thới Lai tiếp tục kiến nghị ngành chức năng thành phố xem xét thành phố xem xét có chính sách hỗ trợ học phí năm học 2023 - 2024, nhằm tạo điều kiện cho học sinh đến trường, vì hiện nay đời sống của nhiều gia đình vẫn còn gặp khó khăn**

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về việc hỗ trợ học phí năm học 2023 - 2024 tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023. Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đã thông qua dự thảo Nghị quyết này với mức hỗ trợ là 50% mức học phí năm học 2023 - 2024.

## **3. Cử tri huyện Cờ Đỏ phản ánh tình trạng vận động xã hội hóa trong trường học quá nhiều, tạo gánh nặng cho phụ huynh học sinh, đề nghị ngành chức năng quan tâm chấn chỉnh**

Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện Công văn số 2656/SGDĐT-KHTC ngày 31 tháng 8 năm 2023 về việc thực hiện các khoản thu năm học 2023 - 2024. Theo đó:

a) Đối với kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh, thực hiện theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh.

- Các trường học đã phổ biến đến toàn thể cha mẹ học sinh nội dung Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh; làm rõ nhiệm vụ và quyền của cha mẹ học sinh, các thành viên tham gia Ban đại diện cha mẹ học sinh, giáo viên chủ nhiệm, Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục theo quy định tại Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh.

- Hiệu trưởng cùng với Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất quyết định kế hoạch quản lý, sử dụng kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học

sinh theo đúng Điều 10 Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh. Không quy định mức thu kinh phí ủng hộ bình quân cho cha mẹ học sinh. Các khoản ủng hộ của cha mẹ học sinh phải theo nguyên tắc tự nguyện, công khai, dân chủ. Sau khi chi tiêu, phải báo cáo công khai quyết toán kinh phí tại cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh lớp và các cuộc họp toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường.

- Ban đại diện cha mẹ học sinh không được quyền góp của người học hoặc gia đình người học để hỗ trợ cho các mục chi sau: bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường; trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; vệ sinh lớp học, vệ sinh trường, khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; mua máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho nhà trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.

b) Đối với việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn viện trợ, tài trợ, quà biếu tặng tại các cơ sở giáo dục, thực hiện theo quy định tại Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

- Cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch vận động tài trợ báo cáo phòng giáo dục và đào tạo phê duyệt đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục cấp tiểu học, trung học cơ sở; báo cáo sở giáo dục và đào tạo phê duyệt đối với cơ sở giáo dục cấp trung học phổ thông và các cơ sở giáo dục khác trực thuộc sở giáo dục và đào tạo, trước khi tổ chức vận động tài trợ. Kế hoạch vận động tài trợ phải xác định rõ nội dung, mục đích, đối tượng thụ hưởng, dự toán kinh phí và kế hoạch triển khai hoạt động cần tài trợ (Điều 5 Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT).

- Thành lập và hoạt động của Tổ tiếp nhận tài trợ thực hiện theo Điều 6 Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT về cơ cấu, thành phần, phương thức tổ chức tiếp nhận và trách nhiệm trong việc tiếp nhận và sử dụng tài trợ; thông tin tuyên truyền rộng rãi về Kế hoạch vận động tài trợ sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện các cuộc kiểm tra, thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành đối với các cơ sở giáo dục, trong đó có nội dung thanh tra các khoản thu và việc vận động xã hội hóa của các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Trong thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tăng cường công tác theo dõi, thực hiện kiểm tra, thanh tra để đảm bảo việc thực hiện các khoản thu và việc vận động xã hội hóa trong trường học theo quy định hiện hành.

Sở Giáo dục và Đào tạo kính báo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Phòng GDTH, GDTTrH, KHTC;
- Lưu: VT.

**GIÁM ĐỐC**

**Trần Thanh Bình**